

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6089/KH-UBND

*Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2018*

**KẾ HOẠCH**  
**Hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi**

Căn cứ Công điện số 1194/CD-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY ngày 01/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào Việt Nam.

Để đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi như sau:

**A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

**I. Thông tin về bệnh Dịch tả heo Châu Phi**

Bệnh Dịch tả heo Châu Phi (African Swine Fever - viết tắt là ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, vi rút gây bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường, có thể tồn tại trong cơ quan bài tiết của heo, tồn tại trong thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo như xúc xích, giăm bông.

Bệnh lây lan nhanh trên mọi loại heo và mọi lứa tuổi với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Heo khỏi bệnh lâm sàng có khả năng mang vi rút trong thời gian dài và có thể trở thành vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy khó có thể loại trừ được bệnh nếu để xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ heo mắc bệnh sang heo khỏe mạnh; ngoài ra có thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, lây qua phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, quần áo có chứa chất mang vi rút.

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị được bệnh Dịch tả heo Châu Phi, vì vậy thực hiện các biện pháp phòng bệnh là chính.

Bệnh Dịch tả heo Châu Phi không lây sang người.

**II. Tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi**

Trên thế giới: Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 18/11/2018, đã có 19 quốc gia gồm: Bỉ, Bun-ga-ri, Cộng hòa Sát,

Trung Quốc, Cote D'Ivoire (Bờ biển Ngà), Cộng hòa Séc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Kê-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-ri-a, Ba Lan, Ru-ma-ni, Liên Bang Nga, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a báo cáo bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Tổng số heo bệnh là trên 373 nghìn con, số heo chết vì bệnh là trên 123 nghìn con, tổng đàn heo có nguy cơ, buộc phải tiêu hủy trên 856 nghìn con.

Tại Trung Quốc: Theo thông tin cập nhật từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), từ ngày 03/8/2018 đến ngày 23/11/2018, Trung Quốc báo cáo tổng cộng có trên 81 ổ dịch xuất hiện tại 20 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Cát Lâm, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Tây, Vân Nam (*tại Simao của thành phố Phở Nhĩ, cách biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam khoảng 150km; tiếp tục phát sinh ổ dịch mới*), Hồ Nam, Quý Châu, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Thiên Tân, Trùng Khánh, Khu tự trị Nội Mông, Thượng Hải và Bắc Kinh. Tổng cộng đã có hơn 570 nghìn con heo các loại buộc phải tiêu hủy.

Tại Việt Nam: Chưa phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

### **III. Nhận định tình hình**

Nguy cơ bệnh Dịch tả heo Châu Phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo và sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc và tại các địa phương có chăn nuôi heo với số lượng lớn, địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các vùng có dịch bệnh là rất cao.

Tỉnh Bình Dương là địa phương có chăn nuôi heo với số lượng tương đối lớn trong vùng Đông Nam bộ; có tuyến đường Quốc lộ 13 đi ngang qua địa phận tỉnh; giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai là nơi có nhiều hoạt động thương mại, du lịch, có nhiều hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo và sản phẩm của heo; do đó việc xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi là cần thiết.

## **B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

### **I. Mục tiêu**

Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với nguy cơ xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi; đồng thời xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

### **II. Kế hoạch hành động ứng phó cụ thể**

#### **1. Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi**

### **1.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch bệnh như: xây dựng kế hoạch hành động ứng phó của địa phương; chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống ứng phó dịch.

Chủ động dự trữ nơi tiêu hủy, chôn, đốt heo và sản phẩm heo khi cần thiết; đặc biệt trong các trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn (hàng trăm, hàng nghìn con heo); bao gồm cả hóa chất, dụng cụ và phương tiện vận chuyển từ nơi phát hiện heo bệnh đến nơi tiêu hủy, nơi chôn, đốt.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cơ quan chức năng rà soát các chợ, điểm thu gom heo sống, các cơ sở giết mổ heo tập trung, đặc biệt là các khu vực có buôn bán sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc trên địa bàn để tăng cường giám sát.

Ban hành các văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y và các cơ quan có liên quan triển khai các hành động ứng phó trong mọi tình huống.

Chỉ đạo Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y cấp huyện:

- Tổ chức triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sau đó định kỳ triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao.

- Rà soát, thống kê tổng đàn heo cụ thể theo số trại, số hộ chăn nuôi của từng địa phương (ở cấp xã) để có số liệu ước tính chính xác kinh phí hành động ứng phó, xử lý tiêu hủy và kiểm soát kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

- Tăng cường theo dõi, giám sát thường xuyên tình trạng sức khỏe đàn heo và tình hình dịch bệnh trên heo tại địa phương; nếu phát hiện heo có các triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả heo thì kịp thời có biện pháp xử lý, lấy mẫu để chẩn đoán xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

### **1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chủ trì phối hợp các Sở, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện kế hoạch này.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn có liên quan khi cần thiết. Sẵn sàng tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản:

- Tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi heo.

- Tham mưu triển khai các giải pháp kỹ thuật tương ứng với các tình huống ứng phó của kế hoạch.

- Rà soát, thống kê tổng đàn heo cụ thể theo số trại, số hộ chăn nuôi của từng địa phương (ở cấp huyện).

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và nhân lực cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm và chống dịch khi dịch bệnh xảy ra.

### **1.3. Sở Tài chính**

Rà soát, cân đối và bố trí đầy đủ kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp.

### **1.4. Sở Công Thương**

Thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt heo và các sản phẩm thịt heo để có giải pháp bảo đảm ổn định thị trường tiêu thụ trong tỉnh. Đề nghị Cơ quan quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt heo và các sản phẩm thịt heo trái phép, không rõ nguồn gốc.

### **1.5. Công an tỉnh**

Cử lực lượng tham gia, phối hợp các Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán heo và các sản phẩm thịt heo trái phép.

Phối hợp điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; các trường hợp vi phạm về vệ sinh thú y và môi trường trong chăn nuôi.

### **1.6. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương**

Tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ bệnh Dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán heo sống, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không hợp pháp.

Phối hợp Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y phổ biến các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

### **1.7. Các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi heo**

Chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi như: hàng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất heo giống; thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng từ xa trên lối ra vào bằng vôi bột...

## **2. Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi**

Ủy ban nhân dân các cấp và các Cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương phối hợp và tổ chức xử lý ổ dịch, chống dịch theo các quy định của Luật Thú y; theo nội dung Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các qui định, hướng dẫn có liên quan khác.

### **2.1. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y**

Phối hợp Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương có phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo bị bệnh Dịch tả heo Châu Phi trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Kỹ thuật, phương pháp tiêu hủy heo bị bệnh và sản phẩm của heo bị bệnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y.

- Trường hợp ổ dịch là hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ thì việc tiêu hủy được áp dụng đối với toàn đàn heo trong cùng 01 hộ chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi tập trung liền kề với ổ dịch phải áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, lấy mẫu giám sát định kỳ hoặc xem xét việc tiêu hủy khi có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Trường hợp ổ dịch là cơ sở chăn nuôi tập trung thì việc tiêu hủy được áp dụng đối với toàn đàn heo trong cùng 01 ô chuồng và các ô chuồng liền kề hoặc toàn đàn heo của 01 dãy chuồng (nhà) chăn nuôi. Các ô chuồng, dãy chuồng còn lại và các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi tập trung liền kề với ổ dịch phải áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, lấy mẫu giám sát định kỳ hoặc xem xét việc tiêu hủy khi có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Các trường hợp tiêu hủy khác căn cứ tình trạng, nguy cơ dịch bệnh thực tế tại địa phương hoặc xem xét theo đề nghị, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Cục Thú y.

Xác định vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát làm cơ sở phối hợp Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan để thiết lập các trạm, chốt kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển heo và các sản phẩm của heo (đồng thời phối hợp thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho các phương tiện vận chuyển). Không vận chuyển heo và sản phẩm của heo ra vào vùng dịch.

Đối với cơ sở chăn nuôi đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát: việc kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm của heo căn cứ tình trạng và nguy cơ dịch bệnh thực tế tại địa phương, căn cứ kết quả xét nghiệm hoặc hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của Cục Thú y.

Tổ chức điều tra ổ dịch; giám sát ổ dịch; lấy mẫu đối với heo có dấu hiệu bệnh, nghi mắc bệnh, heo chết không rõ nguyên nhân tại vùng dịch hoặc vùng bị dịch uy hiếp để xét nghiệm bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng dịch và các vùng lân cận theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y.

Tăng cường kiểm soát giết mổ, tăng cường giám sát hoạt động các cơ sở giết mổ. Đối với heo khỏe mạnh không mắc bệnh, không thuộc diện phải cách ly giám sát thì có thể xem xét giết mổ tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Báo cáo cho Chi cục Thú y vùng, Cục Thú y theo đúng quy định; hàng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan, chia sẻ thông tin trên các kênh truyền thông của địa phương. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo về Chi cục Thú y vùng hoặc Cục Thú y để được hỗ trợ công tác chuyên môn kịp thời.

## **2.2. Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương phát hiện có bệnh Dịch tả heo Châu Phi**

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí đầy đủ kinh phí phòng chống dịch theo phân cấp ngân sách để hỗ trợ tiêu hủy heo theo qui định hiện hành và đảm bảo thực hiện các hành động ứng phó khác có liên quan. Kịp thời báo cáo Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp không đủ kinh phí thực hiện.

Mức kinh phí hỗ trợ thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra căn cứ khoản 4, khoản 5, điều 5 của Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (*ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương*); và các qui định hiện hành khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, huy động nguồn lực tại địa phương nhanh chóng phối hợp Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y tổ chức tiêu hủy đàn heo bị bệnh Dịch tả heo Châu Phi trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, và hỗ trợ các trường hợp tiêu hủy heo khác.

Chỉ đạo, huy động nguồn lực tại địa phương kịp thời phối hợp các Cơ quan chức năng thiết lập các trạm, chốt để kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển heo và các sản phẩm của heo (đồng thời phối hợp thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho các phương tiện vận chuyển).

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tại vùng dịch và các vùng lân cận tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của ngành thú y.

Căn cứ đề nghị của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, kịp thời công bố dịch bệnh và công bố hết dịch bệnh theo quy định. Thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi theo các quy định hiện hành.

### **2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thông tin tuyên truyền để kịp thời ứng phó với dịch bệnh.

Phối hợp Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt chính sách, kinh phí thực hiện các hành động ứng phó với dịch bệnh.

Kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về diễn biến tình hình dịch bệnh; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục chăn nuôi sau dịch bệnh.

### **2.4. Sở Tài chính**

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách và bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cơ chế sử dụng và thanh quyết toán kinh phí.

### **2.5. Sở Công Thương**

Theo dõi tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt heo và các sản phẩm thịt heo để có giải pháp bảo đảm ổn định thị trường tiêu thụ trong tỉnh. Đề nghị Cơ quan quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt heo và các sản phẩm thịt heo trái phép, không rõ nguồn gốc.

### **2.6. Công an tỉnh Bình Dương**

Cử lực lượng tham gia, phối hợp các Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán heo và các sản phẩm thịt heo trái phép.

Tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông nhằm đảm bảo không để vận chuyển heo, sản phẩm heo từ vùng dịch ra bên ngoài.

Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc công an xã, phường, thị trấn cử lực lượng phối hợp trực tại các trạm, chốt kiểm soát ra vào vùng dịch để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, tiêu độc sát trùng.

### **2.7. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương**

Trong trường hợp cần thiết, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh cử lực lượng kịp thời hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn heo, sản phẩm của heo buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

## **2.8. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng cần thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình dịch bệnh để góp phần ổn định tình hình chăn nuôi heo và thị trường tiêu thụ thịt heo trong tỉnh.

## **2.9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương**

Phối hợp Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y tích cực tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh và các hành động ứng phó.

## **2.10. Các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi heo**

Chấp hành hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, chính quyền địa phương trong việc tiêu hủy heo và thực hiện các hành động ứng phó khác để khống chế dịch bệnh.

Tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất heo giống; thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng từ xa trên lối ra vào bằng vôi bột...

## **III. Kinh phí thực hiện**

Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật hàng năm, theo phân cấp ngân sách. Trong trường hợp cần bổ sung kinh phí, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách và bố trí kinh phí thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trên đây là nội dung Kế hoạch hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Kế hoạch này có thể được cập nhật và điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của Cục Thú y và khi có những thông tin khoa học cập nhật về bệnh Dịch tả heo Châu Phi sao cho phù hợp với quá trình triển khai công tác phòng chống dịch thực tế tại địa phương./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**  
**Đã ký: Mai Hùng Dũng**